

การศึกษาค้นคว้าไม้คาลิปต์

โดย

วราภร สุริย์อำมร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองแผนงาน

กรมป่าไม้

ตุลาคม ๒๕๒๘

"เอกสารนี้ใช้ในราชการกรมป่าไม้เท่านั้น"

วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อสำรวจข้อมูลและศึกษาภาวะการตลาดไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ยูคาลิปตัส และเผยแพร่ข่าวสารด้านการตลาดให้กับราษฎร เอกชนผู้ลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมและขยายตลาดรองรับผลผลิตในอนาคต

สำหรับกรอบในการศึกษา จะมุ่งพิจารณาตลาดรองรับผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสในลักษณะการประกอบการในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งสำรวจศึกษาแหล่งรองรับผลผลิตเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำหรับเป็นตลาดรองรับในอนาคต ส่วนวิธีการศึกษานั้นจะมุ่งการใช้ประโยชน์จากไม้ยูคาลิปตัสเป็นหลัก ซึ่งชนิดพันธุ์ที่เรานิยมปลูกกันมากที่สุด คือ ชนิดคามาลดูลเลนซิส (*E. camaldulensis*) รองลงมาคือ คีกลุปตา (*E. deglupta*) ซึ่งตลาดที่จะเป็นไปได้จึงขึ้นกับการใช้ประโยชน์จากไม้ชนิดพันธุ์ดังกล่าว การดำเนินการศึกษาได้ใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม การศึกษาคูงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษาระบวนการผลิต ตลอดจนใช้วิธีการสัมภาษณ์นอกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกชนผู้ลงทุน รวมทั้งอาศัยข้อมูลเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัสประกอบการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

การศึกษาค้นคว้าไม้คาลิปต์

บทที่ ๑

บทนำ

ปัญหาการค้นคว้าไม้คาลิปต์ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นราษฎรผู้ปลูก เอกชนผู้ลงทุน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้คาลิปต์ เป็นวัตถุดิบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เอกชน เข้ามารวมปลูกป่า ตามโครงการปลูกไม้โตเร็วในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ราษฎรผู้ปลูกหรือเอกชนผู้ลงทุนต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องตลาดรองรับผลผลิต และมักจะมีคำถาม กันอยู่เสมอ ๆ ว่า เมื่อปลูกแล้วจะนำไปขายที่ไหน จะทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แค่ไหน เพียงไร ส่วนทางภาครัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญและพยายามที่จะส่งเสริมและหาตลาดรองรับ ผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาและขยายตลาดสำหรับไม้ที่จะโตในอนาคตสำหรับเอกชนผู้ลงทุนเหล่านั้น

ความพยายามที่จะส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน นับตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ และสภาพท้องถิ่น ใน ประเทศเราจนได้พันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาเทคนิควิธีการในการปลูกสร้างสวนป่าและบำรุง รักษา รวมถึงการปรับปรุงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้อำนวยความสะดวกเพื่อการนี้ ภารกิจ ดังกล่าวก็ได้มีการร่วมมืออย่างสอดคล้องประสานด้วยดีเสมอมา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นที่ต้อง มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเพื่อไปสู่การดำเนินการที่ประสบผล ทางด้านตลาดก็เช่นกันที่จำเป็น ของอาศัยการส่งเสริมและพัฒนาาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านตลาดมีความสัมพันธ์เกี่ยว ข้องกับปัจจัยด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การดำเนินการ และการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความต้องการสินค้าที่ผลิตได้จากกระบวนการ ผลิตดังกล่าว องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กันโดยตลอด และปัจจัยด้าน ตลาดนี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณ (supply) ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนสู่ระบบการผลิต การดำเนินงานตลาดรองรับไม้ เอกชนก็จะให้ความสนใจในการลงทุนปลูก นอกจากนี้ข้อมูลภาวะการณ์ ตลาดจะเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนการผลิต การจัดการ และการส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

คำนำ

ปัจจัยด้านตลาด นับเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน ทั้งนี้ตลาดหรือแหล่งรองรับผลผลิต จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญต่อการลงทุน เนื่องจากราษฎรผู้ปลูกและเอกชนผู้ลงทุนก็ย่อมคาดหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่านั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานกว่าจะได้ผลตอบแทน ถ้าตลาดรับซื้อไม่แน่นอนราษฎรผู้ปลูกก็จะขาดความมั่นใจ แต่ถาภาวะการณ์ด้านตลาดมีความแน่นอนและมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ย่อมจะเป็นการให้หลักประกันกับผู้ปลูก ผู้ลงทุน และมีการขยายอุตสาหกรรมการผลิตมากยิ่งขึ้น

รายงานการศึกษานี้ เป็นการศึกษาภาวะการณ์ด้านตลาดไม้ยูคาลิปตัสในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ได้ออกไปสำรวจศึกษาจากแหล่งที่มีการประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบในท้องที่ต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการอยู่ในระหว่างนี้ ซึ่งในปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้น คาดว่าในอนาคตคงจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงผลของการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง

กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรผู้ปลูกเอกชนผู้สนใจทั่วไป ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตโดยใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานในการพิจารณาและหามาตรการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น เป็นหลักประกันให้เอกชนมีความมั่นใจและเข้าร่วมในการปลูกป่าและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศสืบต่อไป

(นายชานี บุญโยภาส)

อธิบดีกรมป่าไม้

๑ ตุลาคม ๒๕๒๘

งานโครงการพิเศษและโครงการร่วมมือต่างประเทศ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองแผนงาน กรมป่าไม้